



ประกาศเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด  
เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์  
และติดตั้งในชุมชนโพธิ์ทองเจริญ

ด้วยเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ จะสอบราคาจัดซื้อเครื่องเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในชุมชนโพธิ์ทองเจริญ หมู่ที่ 2 บ้าน โพธิ์ทองเจริญ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้

- ชุดเครื่องขยายขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง  
ไมโครโฟนพร้อมขาตั้งไมค์ จำนวน 1 ชุด เครื่องเล่นแผ่นดีวีดี จำนวน 1 เครื่อง ลำโพงกรวยโลหะ (ฮอร์น) ขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ พร้อมขายึด จำนวน 18 ชุด สายลำโพงขนาด 2x0.9 sq.mm. จำนวน 2,000 เมตร พร้อมติดตั้ง ตู้ใส่เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ซึ่งพัสดุที่จะจัดซื้อนี้ต้อง เป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บและอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที โดย ดำเนินการตามรายการและแบบแปลนของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ราคากลาง 140,000.- บาท งบประมาณ 140,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือนบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และมี ผลงานประเภทเดียวกันกับที่เทศบาลประกาศสอบราคาในสัญญาเดียวกันวงเงินไม่น้อยกว่า 70,000.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย ว่าด้วย ระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วน ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาล ตำบลดอยสะเก็ด ในวันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาจะต้องไปดูสถานที่ติดตั้งตามแบบแปลนตามวันและเวลาที่กำหนด หากไม่ไปดูเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดจะถือว่าผู้เสนอราคาได้รับทราบถึงรายละเอียดสถานที่ติดตั้งแล้ว

6. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการสอบราคาของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจง ที่กองช่าง เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. และยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันเวลาราชการ ณ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด หรือจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับก่อนวันเปิดซองสอบราคาก็ได้ ในกรณีที่เป็นการยื่นซองทางไปรษณีย์ให้ถือวันและเวลาที่เทศบาลลงรับจากไปรษณีย์เป็นการรับซองโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า " ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 3 /2556 " มายังสำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เลขที่ 222 ถนนดอยสะเก็ด - ป่อสร้าง ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220 เมื่อพ้นกำหนดยื่นซองสอบราคาจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด กำหนดเปิดซอง สอบราคาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างท้องถิ่นอำเภอดอยสะเก็ด

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนและเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 200.- บาทได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด หมู่ที่ 4 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หากมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจเพื่อการนั้นด้วย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5349-5782 ,0-5329-1738 โทรสาร 0-5329-1380 หรือเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด [www.tambondoisaket.org](http://www.tambondoisaket.org)

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ดาบตำรวจ

(ประดิษฐ์ สอาดล้วน)

นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด